

สายการบินกาทาร์แอร์เวย์ ขยายฝูงบินขนส่งทางอากาศ แอร์บัส เอ330 ข้อตกลงมีมูลค่าสูงถึง 2,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับแอร์บัส เอ330-200เอฟ 13ลำ รวมถึงเครื่องบินตัวเลือกอื่นๆ เพื่อเป็นการเสริมกำลังให้ เอ330-200เอฟ 3 ลำ ที่สายการบินกาทาร์แอร์เวย์ใช้ดำเนินงานอยู่

กาทาร์แอร์เวย์ได้วางคำสั่งซื้อเครื่องบินบรรทุกสินค้าแอร์บัส เอ330-200เอฟ ใหม่จำนวน 5 ลำ โดยลงนามที่งานดูไบแอร์โชว์ ปี 2556 เครื่องบินลำใหม่เหล่านี้จะช่วยเสริมเครือข่ายที่เติบโตอย่างรวดเร็วของสายการบิน ซึ่งรวมเส้นทางที่ให้บริการด้านการขนส่งโดยเฉพาะมากกว่า 40 เส้นทาง โดย 8 ตัวเลือกเพิ่มเติมของ เอ330-200เอฟ ที่รวมอยู่ในคำสั่งซื้อ อาจทำให้ข้อตกลงการซื้อขายเครื่องบิน 13 ลำ ณ ตอนนี้มีมูลค่ามากกว่า 2,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการสั่งซื้อเครื่องบินเหล่านี้เพื่อเป็นการเข้ามาช่วยเสริมกำลังของ เอ330-200เอฟ 3 ลำที่ทางสายการบินกาทาร์แอร์เวย์ใช้งานอยู่ตั้งแต่ปีก่อนหน้านี้

“เครื่องบินตระกูล เอ330 ได้แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่น่าเชื่อถือและผลการปฏิบัติที่โดดเด่นทั้งการให้บริการผู้โดยสารและการขนส่งทางอากาศ ดังนั้นเราจึงเลือกที่จะขยายฝูงบินขนส่งสินค้าด้วยเครื่องบิน เอ330-200เอฟ” **มร. อักบาร์ อัล เบเกอร์** ประธานฝ่ายบริหารของสายการบินการีตาแอร์เวย์ กล่าว “เรามุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในทุกสิ่งที่เราทำ ตลาดด้านการขนส่งทางอากาศก็เช่นเดียวกัน และนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงได้ทำการสั่งซื้อเครื่องบินบรรทุกสินค้าที่ทันสมัยที่สุดและช่วยประหยัดที่มีอยู่ในหมวดหมู่ของมัน”

มร.ฟาบริซ เบรจิเย่ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแอร์บัสกล่าวว่า “สายการบินการีตาแอร์เวย์เป็นหนึ่งในพันธมิตรที่สำคัญของเราในภูมิภาค และการเลือก เอ330-200เอฟ ทำให้แผนการของสายการบินที่ต้องการขยายและลงทุนในเครื่องบินขนส่งสินค้าลำใหม่อย่างแรงกล้ามีความชัดเจนมากขึ้น เครื่องบินเอ330-200เอฟสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกที่ได้ถึง 70 ตัน ซึ่งถือเป็นทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์ในส่วนหนึ่งของเครื่องบินขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้มันเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้

ให้บริการที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

สายการบินคาร์ตาแอร์เวย์เป็นลูกค้าและพันธมิตรที่สำคัญของแอร์บัสมาอย่างต่อเนื่อง ความสัมพันธ์พัฒนาเจริญเติบโตตั้งแต่สายการบินได้รับมอบเครื่องบินจากแอร์บัสครั้งแรกในปี 2540 ปัจจุบันรากฐานสำคัญของการดำเนินงานของสายการบินคาร์ตาแอร์เวย์ทั่วโลก เป็นเครื่องบินในตระกูลแอร์บัสที่ทันสมัยทั้งหมดที่สั่งซื้อเข้ามาโดยตรงกว่า 200 ลำ ทั้งเครื่องบินทางเดินเดียว เอ320 ไปจนถึงเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่อย่าง เอ380

หากมีจุดมุ่งหมายเพื่อการแทนที่ตามอายุการใช้งานของเครื่องบินขนส่งขนาดกลางแล้ว เอ330-200เอฟ ก็เป็นทางเลือกของเครื่องบินขนส่งขนาดใหญ่ในฝูงบิน การได้รับประโยชน์จากเทคนิคที่เหนือชั้นกว่าและประสบความสำเร็จในตลาดในส่วนของการบินผู้โดยสารด้วยเครื่องบิน เอ330 ซึ่งจะให้โอกาสในการเติบโตของการเพิ่มความถี่ในการส่งผู้โดยสารที่ยังเข้าถึงไม่มากนักโดยไม่มีค่าใช้จ่ายต่อตันเพิ่มเติม

เอ 330-200เอฟ เป็นเครื่องบินโดยสารขนาดกลางที่ทันสมัยที่สุดในโลก และสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ถึง 70 ตันบินพิสัยระยะทางสูงสุดถึง 4,000 ไมล์ทะเล ด้วยพิสัยและความสามารถรับบรรทุกน้ำหนักนี้ได้ให้ความยืดหยุ่นในการดำเนินงานทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างทวีป ด้วยความเอนกประสงค์ที่เหมาะสมกับราคาและความสำเร็จในการคาดการณ์ของตลาด ด้วยเหตุนี้จึงช่วยให้ผู้ประกอบการพัฒนาเติบโตในธุรกิจที่ให้บริการอยู่และขยายสู่เส้นทางใหม่